



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลพรหมคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๓๒๐

ที่ นศ ๐๐๓๒.๓๐๑(๐๒)/๑๙๗๕

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานสรุปผลการกำกับ ติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ รอบที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๓ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพรหมคีรี

เรื่องเดิม

ตามที่ โรงพยาบาลพรหมคีรี ได้ดำเนินการจัดทำมาตรการ กลไก และระบบในการป้องกันการรับสินบน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และสั่งการให้บุคลากรในสังกัดดำเนินการตามมาตรการ กลไก และระบบในการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ เนื่องจากโรงพยาบาลพรหมคีรี มีความมุ่งมั่นในการบริหารราชการอย่างซื่อสัตย์ สุจริตตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคม และให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ นั้น

ข้อพิจารณา

กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลพรหมคีรี ขอรายงานสรุปผลการกำกับ ติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ รอบที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๓ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบพร้อมนี้ และขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง(๘) ที่ระบุหน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้

ข้อเสนอ

รับทราบรายงานสรุปผลการกำกับ ติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ รอบที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๓ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และอนุญาตให้เผยแพร่รายงานดังกล่าวบนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลพรหมคีรี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุญาต

(นางสาวศรีคร ศรีษา)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ทราบ/อนุญาต

(นายเฉลียว ผงกัญญ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพรหมคีรี

รายงานสรุปการติดตามมาตรฐานการป้องกันการรักษาพยาบาลรูปแบบ ประจำปี ๒๕๖4
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/ติดตาม/ ตรวจสอบ/ให้เป็นไปตาม มาตรการ	สถิติการกระทำผิดวินัย ความรับผิดชอบ/ความรับผิดชอบ ผิดทางละเมิด/อาญา	การเปลี่ยนแปลง หลักการปฏิบัติตาม มาตรการ	หมายเหตุ
๑. มาตรการการจัดหา พัสดุ	เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าพัสดุ ผู้ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดจ้าง	๑. ให้การจัดหาพัสดุภาครัฐเป็นไป ตามหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุก กลุ่มงานรับทราบเรื่องการจัดซื้อ จัดจ้างตามระเบียบฯ ๓. มีมาตรการตรวจสอบภายใน/ ควบคุมภายใน ๔. มีการรายงานความเสียหายเมื่อพบ เห็นเหตุการณ์	ไม่มี	ไม่มีเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการตัดสินใจ จัดจ้าง	
๒. มาตรการการเบิก ค่าตอบแทน	บุคลากรของ โรงพยาบาลพระนครศรี	๑. จัดทำคำสั่งของโรงพยาบาล จัดทำตารางเวรปฏิบัติงาน ก่อน ขึ้นปฏิบัติงาน ๒. ให้ลงชื่อปฏิบัติงานก่อนเริ่ม ปฏิบัติงาน ๓. ให้หัวหน้าตรวจสอบการลง ลายมือชื่อ ๔. มีรายงานความเสียหายเมื่อพบเห็น เหตุการณ์	ไม่มี	เบิกจ่ายค่าตอบแทน ตามจริง	

รายงานสรุปการติดตามมาตรฐานการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำปี ๒๕๖๕
โรงพยาบาลพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/ติดตาม/ ตรวจสอบ/ให้เป็นไปตาม มาตรการ	สถิติการกระทำผิดวินัย ความรับผิดชอบ/วินัย ความรับผิดชอบ ผิดทางละเมิด/อาญา	การเปลี่ยนแปลง หลักการปฏิบัติตาม มาตรการ	หมายเหตุ
๓.มาตรการชี้แจง ราชการ	บุคลากรโรงพยาบาล พรหมคีรี	ปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้รถยนต์ ราชการ ๑.ยื่นใบขอใช้รถยนต์ราชการ ให้พนักงานพัสดุ(ยานพาหนะ) ๒.หัวหน้างานพัสดุ ตรวจสอบ หนังสือมอบหมายให้ไปราชการ หนังสือมอบหมายปฏิบัติงานของ หน่วยงานที่ขอใช้รถทางราชการ ๓.เสนอผู้อำนวยการอนุมัติ ๔.พนักงานขับรถปฏิบัติตาม ตามใบขอใช้รถยนต์ราชการโดยยึด หลัก ดังนี้ ๔.๑ ศึกษาเส้นทางก่อนการ เดินทาง ๔.๒ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่าง เคร่งครัด	ไม่มี	มีการขออนุญาตใช้ รถยนต์ตามระเบียบ ราชการจริง	

รายงานสรุปการติดตามมาตรฐานการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำปี ๒๕๖๕
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดนครศรีธรรมราช รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/ติดตาม/ ตรวจสอบ/ให้เป็นไปตาม มาตรการ	สถิติการกระทำผิดวินัย ความรับผิดชอบ ความรับ ผิดทางละเมิด/อาญา	การเปลี่ยนแปลง หลักการปฏิบัติตาม มาตรการ	หมายเหตุ
๕.มาตรการการผู้ใช้ สินทรัพย์ของทาง ราชการ	บุคลากรโรงพยาบาล พระนครศรี	๑. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุก กลุ่มงาน รับทราบการไม่ใช้ ทรัพย์สินทางราชการไปใช้ส่วนตัว เช่น ไม่ใช้ฟเหลือง/ไม่ใช้ซองตรา ครุฑฯ/กระดาษ A๔ และวัสดุ สิ้นเปลืองอื่นๆ ๒. มีการสุ่มตรวจ ๓. รายงานความเสียหายเมื่อพบ เหตุการณ์	ไม่มี	ไม่มีการนำทรัพย์สิน ส่วนตัวของทาง ราชการไปใช้ส่วนตัว	

รายงานสรุปการติดตามมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำปี ๒๕๖๔
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดนครศรีธรรมราช รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/ติดตาม/ ตรวจสอบ/ให้เป็นไปตาม มาตรการ	สถิติการทำผิดวินัย ความรับผิดชอบ/ความรับ ผิดทางละเมิด/อาญา	การเปลี่ยนแปลง หลักปฏิบัติตาม มาตรการ	หมายเหตุ
๕. มาตรการป้องกัน สินบนหรือรับของขวัญ	บุคลากรโรงพยาบาล พระนครศรีอยุธยา	<p>๑. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานรับทราบเรื่องการรับ สินบนหรือรับของขวัญของ เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง กับการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ รับทราบเรื่องการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนภายใน หน่วยงาน</p> <p>๓. สร้างจิตสำนึกการไม่รับของ สินบนหรือรับของขวัญของ เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีหน้าที่ เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๔. มีการจัดทำคำสั่งคุ้มครอง เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๕. รายงานความเสียหายเมื่อพบเห็น เหตุการณ์</p>	ไม่มี	ไม่พบการรับสินบน หรือรับของขวัญ	